



ที่ นศ ๐๐๓๓.๐๐๙/๑๗๖๗๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนเทวบุรี นศ ๘๐๐๐๐

๒๓

ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
	๒. การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น แบบ ๒ และ ๔	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แบบสรุปรายชื่อผู้เข้ารับพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์คัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเสียสละให้กับงาน
ในหน้าที่ มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชน เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอให้ส่วนราชการ
ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์คู่มือการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ส่วนราชการเสนอรายชื่อผู้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓ ชุด มายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยถือวันลงรับหนังสือของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสำคัญ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ ชยณัฐพงศ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

<https://moph.cc/Cfbalwp-T>

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๗๕๓๔๓๔๐๙-๑๐ ต่อ ๔๒๓

โทรสาร. ๐ ๗๕๓๔๓๔๐๗

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ดำเนินงานในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการ ทั้งปวง อันเกี่ยวเนื่องกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินงานที่มี ประสบการณ์ในเรื่องการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เริ่มจัดพิธีเชิดชูเกียรติ ในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๗ เป็นต้นมา โดยรอบความคิดของการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเพื่อมุ่งส่งเสริม และยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตน ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคมกับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เป็นประโยชน์ยิ่งแก่ภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ เป็นสำคัญ

เนื่องจากการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนราชการระดับกรม ทั้งในระดับส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ควรมีการกำหนดกรอบการดำเนินการในทางเดียวกัน นับแต่การกำหนดคุณสมบัติ การจำแนกส่วนราชการและวิธีการคัดเลือก เพื่อให้ได้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจริงตามวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกอย่างแท้จริง

สำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการ พลเรือนแล้ว ดังมีแนวทางประกอบการพิจารณา ดังนี้ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก

๑. เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

๑.๑ เป็นข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน

๑.๒ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๑.๓ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๑.๔ เป็นข้าราชการตำรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ให้หมาย รวมถึงลูกจ้างประจำในส่วนราชการ ตามข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๕ ยกเว้น ตาใต้ยุทธธรรม ในสังกัดสำนักงานศาล ยุติธรรม และข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม